



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง  
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายชลิต · ดำรงค์ศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	<p>กลุ่มกิจกรรมพิเศษ</p> <p>นายภาณุวัฒน์ บุญรอด</p>	<p>วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๘๑)</p>	<p>๑. รายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>๒. รายงานการศึกษาเบื้องต้นฝายบ้านฟ้าสวย พร้อมระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๓</p>	<p>๑. นายภาณุวัฒน์ บุญรอด ๒. นายจิรัชย์ พัฒนพงศา</p> <p>๑. นายภาณุวัฒน์ บุญรอด ๒. นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย</p>	<p>- ให้คำปรึกษาแนะนำและกลั่นกรองแนวทาง ในการศึกษาโครงการ - ร่วมพิจารณาโครงการ รายการคำนวณและ ปริมาณงานตามหลักวิชาการ</p> <p>- ให้คำปรึกษาแนะนำและกลั่นกรองแนวทาง ในการศึกษาโครงการ - ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ รายการคำนวณและปริมาณงานตามหลัก วิชาการ</p>	
<p>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ</p>						

๗๖๐  
/๐๖  
๗๗